

ด้วยพระนามของเอกองค์อัลลอฮ์

จดหมายข่าวอิหร่าน (ฉบับที่ 21)

การเมือง

การตกลงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอิหร่านกับสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

อิหร่านและสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ได้ตกลงที่จะดำเนินการตามขั้นตอนที่มุ่งอำนวยความสะดวกในความร่วมมือและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาด้านการป้องกันที่ค้างคา

องค์การพลังงานปรมาณูแห่งอิหร่าน (AEOD) และหน่วยงานนิวเคลียร์ของสหประชาชาติออกแถลงการณ์ร่วมกันเมื่อสิ้นสุดการเยือนเตหะรานเป็นเวลาสองวันของ Mr. Rafael Mariano Grossi ผู้อำนวยการใหญ่ IAEA และพูดคุยกับประธานาธิบดีอิหร่าน รัฐมนตรีต่างประเทศ และหัวหน้า AEOD ของอิหร่าน

ตามถ้อยแถลง ทั้งสองฝ่ายตระหนักดีว่าการสู้รบในเชิงบวกดังกล่าวระหว่างอิหร่านและสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) สามารถนำไปสู่ข้อตกลงที่กว้างขึ้นระหว่างรัฐภาคี โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า การปฏิสัมพันธ์ทวิภาคีจะดำเนินการด้วยจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือและเต็มรูปแบบ สอดคล้องกับความสามารถของ IAEA และสิทธิและหน้าที่ของอิหร่านตามข้อตกลงการป้องกันที่ครอบคลุม

ถ้อยแถลงระบุว่า “เกี่ยวกับประเด็นการคุ้มครองที่ค้างคาที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ทั้งสามแห่งนั้น อิหร่านแสดงความพร้อมที่จะสานต่อความร่วมมือ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมและการเข้าถึงเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น”

ขณะนี้อิหร่านและสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) กำลังอยู่ในข้อพิพาทที่เกิดจากข้อกล่าวหาที่ได้รับอิทธิพลจากหลายหน่วยงานของอิสราเอลซึ่งอยู่ในระดับที่ต่อต้านกิจกรรมนิวเคลียร์เพื่อสันติของเตหะราน และสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ยืนยันที่จะตรวจสอบสิ่งที่หน่วยงานเหล่านั้นอ้างว่าเป็น “ร่องรอยของยูเรเนียม” ที่พบใน “แหล่งนิวเคลียร์ที่ไม่ได้ประกาศ” ในอิหร่าน

ประเด็นดังกล่าวกลายเป็นประเด็นสำคัญในการเจรจาที่มีเป้าหมายเพื่อกอบกู้ข้อตกลงนิวเคลียร์ปี 2558 ซึ่งยังคงหยุดชะงักตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว อิหร่านปฏิเสธการสอบสวนว่า “มีแรงจูงใจทางการเมือง”

ในถ้อยแถลง อิหร่านแสดงความพร้อมที่จะ “อนุญาตให้ IAEA ดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบและติดตามที่เหมาะสมเพิ่มเติม” ตามความสมัครใจ

การเยือนอิรักของรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน

ฯพณฯ คร. สุเชน อะมิร อับดุลลอฮียอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ระหว่างการเดินทางไปเยือนอิรักได้พบและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิรัก อาทิเช่น ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้นำพรรคการเมือง และกลุ่มผู้ทรงอิทธิพล เป็นต้น

ในการประชุมนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ไม่ได้ถือว่าการกระทำความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านและอิรักเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของรัฐบาลทั้งสองประเทศ และอธิบายว่าความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและใกล้ชิดระหว่างสองประเทศมีความสำคัญมาก ชื่อเรียกเรื่องด้านธนาคารของอิหร่าน ความมั่นคงทางชายแดน และกิจการบริษัทของอิหร่าน อยู่ในประเด็นที่หารือกันในการประชุมครั้งนี้

ฯพณฯ อะมิร อับดุลลอฮียอน ถือว่า ความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างอิหร่านและอิรัก คือ ยุทธปัจจัย และหวังว่าเอกสารความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างทั้งสองประเทศจะได้รับการสรุปโดยเร็วที่สุด และคณะกรรมการระดับสูงของทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจในเร็วๆ นี้

นอกจากนี้ ท่านยังได้พิจารณาถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจ และปฏิสัมพันธ์ทางการค้าของทั้งสองประเทศที่กว้างขวางและทรงคุณค่า และย้ำถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความต้องการในด้านการค้าของอิหร่าน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน ประกาศว่า การกระทำของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนและกลุ่มก่อการร้ายบางกลุ่มในภาคเหนือของอิรักเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และชื่นชมความพยายามของฝ่ายอิรักในการแก้ไขปัญหา และได้พูดถึงมาตรการทางกฎหมายที่ครอบคลุมของอิหร่านและอิรัก โดยชี้ถึงท่านนายพล กอเซ็ม สุลัยมานี และท่านอูมมะห์ดี อัลมุฮันดิส และสหายของพวกเขา และเรียกร้องให้เร่งสรุปคดีนี้ โดยให้ดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดในการก่อการร้ายที่ไร้มนุษยธรรมนี้

ฯพณฯ ฟุอาด สุเชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิรัก ย้ำถึงความมุ่งมั่นของอิรักในการพิจารณาคดีให้ถึงที่สุดกับผู้กระทำความผิดในการลอบสังหารครั้งนี้ โดยย้ำว่า รัฐบาลอิรักจะไม่อนุญาตให้ใช้ประเทศของตนเพื่อคุกคามประเทศเพื่อนบ้าน

เศรษฐกิจ

อิหร่านตั้งเป้าการส่งออกผลิตภัณฑ์นมมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ไปยังจีน

อิหร่านคาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์จากการส่งออกผลิตภัณฑ์นมไปยังจีนในอีก 2 ปีข้างหน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทวิภาคีล่าสุดที่จะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอาหารเกษตรของอิหร่านส่งออกไปยังประเทศในเอเชียตะวันออก

ฯพณฯ ญะวาด ซาคาดีเนจ็อด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของอิหร่าน กล่าวว่า ประเทศอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงกับประเทศจีน ซึ่งบริษัทนมของอิหร่านสามารถส่งออกไปยังประเทศนี้ได้เป็นครั้งแรก

ฯพณฯ ญะวาด ซาคาดีเนจ็อด กล่าวว่า ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการสรุประหว่างการเยือนประเทศจีนของประธานาธิบดีอิบรอฮีม ระฮิซี เมื่อไม่นานมานี้ และเป็นส่วนหนึ่งของการทูตด้านอาหารที่ใหญ่ขึ้นเพื่อขยายความร่วมมือด้านการเกษตรกับกรุงปักกิ่ง ทั้งยังกล่าวว่า จีนจะเริ่มนำเข้าแอปเปิ้ลจากอิหร่าน ประมาณ 100,000 ตัน และการขนส่งน้ำผึ้งอีกจำนวนมาก การส่งออกอาหารเกษตรของอิหร่านไปยังจีนมีมูลค่าสูงถึง 350 ล้านดอลลาร์ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา โดยเสริมว่าตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้น 5 เท่าเมื่อเทียบกับ 4 ปีที่แล้ว

อิหร่านยังวางแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์นมเพื่อส่งออกไปยังญี่ปุ่น ท่ามกลางความพยายามที่จะส่งเสริมการมีอยู่ของบริษัทอิหร่านในตลาดอาหารเกษตรระหว่างประเทศ

กระทรวงเกษตรของอิหร่านสั่งให้หน่วยงานต่างๆ เริ่มเตรียมการส่งออกผลิตภัณฑ์นมไปยังญี่ปุ่น หลังจากที่ซัพพลายเออร์ในกลุ่มประเทศต่างๆ ในเอเชียและตะวันออกได้รวมอิหร่านไว้ในรายการผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับการอนุญาต

ขณะนี้ การส่งออกอาหารเกษตรของอิหร่านได้ขยายครอบคลุมตลาดนอกภูมิภาค ซึ่งรวมถึงประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออก ซึ่งมีความต้องการผลิตภัณฑ์อิหร่านคุณภาพสูงราคาไม่แพงเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

การลงนามในสัญญาส่งออกถยนต์อิหร่าน 45,000 คันไปยังรัสเซีย

หัวหน้าองค์กรพัฒนาการค้าของอิหร่าน กล่าวว่า ได้มีการลงนามในสัญญาส่งออกรถยนต์ที่ผลิตโดย Saipa จำนวน 45,000 คัน มีมูลค่า 450 ล้านยูโรไปยังประเทศรัสเซีย

Mr. Alireza Peyman Pak กล่าวว่า สัญญานี้เป็นก้าวแรกสำหรับการปรากฏตัวของผู้ผลิตรถยนต์ของเราในรัสเซีย และเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในการร่วมกันผลิตและผลิตรถยนต์ใหม่ๆ โดยความร่วมมือกับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของรัสเซีย มูลค่าการซื้อขายของตลาดรถยนต์ในรัสเซียมีมูลค่ามากกว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์ และเราสามารถได้รับส่วนแบ่งที่ดีจากตลาดนี้

ซีอีโอของ Saipa Company ยังประกาศในเรื่องนี้ว่า ผลผลิตของบริษัทยังเพิ่มขึ้นในด้านคุณภาพและการปรากฏตัวอยู่ในตลาดรัสเซียเป็นผลมาจากการเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั่นเอง และได้อ้างอิงถึงสัญญาที่ทำกับผู้ซื้อชาวรัสเซีย โดยได้เน้นย้ำว่า "ในเร็วๆ นี้ ทีมงานด้านเทคนิคของ Saipa จะถูกส่งไปกรุงมอสโก เพื่อเริ่มต้นโรงงานรถยนต์รัสเซีย 2 แห่งที่ปิดไปแล้ว เพื่อให้เราได้เป็นประจักษ์พยานการผลิตร่วมกันในประเทศนี้"

ซีอีโอของ Saipa ยังประกาศการสรุปสัญญาเพื่อส่งออกรถยนต์ 45,000 คันไปยังเบลารุส ซึ่งจะเสร็จสิ้นภายใน 3 ปี และเขายังชี้แจงเกี่ยวกับการส่งออกรถยนต์ไปยังเวเนซุเอลา ด้วยว่า การส่งมอบครั้งแรกจำนวน 1,000 คันได้ถูกส่งไปยังเวเนซุเอลาแล้ว และอีก 2,000 คันก็พร้อมที่จะส่งมอบ นโยบายของเราคือการมุ่งเน้นไปที่ 2 ตลาดหลัก ได้แก่ เวเนซุเอลาและรัสเซีย เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับตลาดเหล่านั้น

ข่าวสารอื่นๆ

การคิดค้นวิธีการผ่าตัดหัวใจแบบใหม่ในอิหร่านและเป็นครั้งแรกของโลก

เป็นครั้งแรกในโลกที่วิธีการใหม่ในการผ่าตัดลิ้นหัวใจไตรคัสปิด (Tricuspid valve) ประสบความสำเร็จจากการผ่าตัดด้วยหุ่นชาวอิหร่านคนหนึ่ง

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ชiraz กล่าวว่า: วิธีการเปลี่ยนลิ้นหัวใจไตรคัสปิดได้รับการจดทะเบียนในนามของอิหร่านตั้งแต่ขั้นตอนของแนวคิด การออกแบบ การสร้าง และการนำไปใช้งาน

ดร. เมห์ดีดอด ชะรีฟี กล่าวว่า: การทำเช่นนี้ต้องใช้ความละเอียดอ่อนและความเชี่ยวชาญพิเศษ การผ่าตัดนี้เป็นการผ่าตัดด้วยกล้องจุลทรรศน์ และเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจที่การผ่าตัดใหญ่ที่เกิดขึ้นที่เมืองชiraz

ดร. ชะรีฟี กล่าวว่า: ในการผ่าตัดที่ซับซ้อนนี้ ลิ้นหัวใจใหม่ได้รับการออกแบบและใช้งานโดยใช้ส่วนหนึ่งของหัวใจของวัยรุ่นอายุ 14 ปีที่สูญเสียลิ้นหัวใจไตรคัสปิดไปเนื่องจากการติดเชื้อ ก่อนหน้านี้ผู้ป่วยลักษณะดังกล่าวได้รับการรักษาโดยใช้ลิ้นหัวใจเทียม แต่ทว่าการใช้ลิ้นหัวใจเทียม และการใช้วัตถุแปลกปลอมในร่างกายผู้ป่วยส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง ผลข้างเคียงที่เลวร้ายอย่างหนึ่งที่ผู้ป่วยเหล่านี้ต้องเผชิญหลังจากใช้ลิ้นหัวใจเทียม คือ ต้องใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดไปตลอดชีวิต

แพทย์ผู้ทำการรักษา ยังประกาศด้วยว่า: ลิ้นหัวใจนี้สามารถเติบโตไปพร้อมกับเด็กได้ และเนื้อเยื่อของลิ้นหัวใจยังคงมีชีวิตอยู่ในร่างกายของผู้ป่วย เนื่องจากการออกแบบลิ้นหัวใจนี้จากเนื้อเยื่อร่างกายของผู้ป่วยเอง จึงไม่มีปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันต่อลิ้นหัวใจนี้ และมีความเป็นไปได้เล็กน้อยที่ลิ้นหัวใจนี้จะถูกกำจัดออกไปเมื่อเวลาผ่านไป

โรคคลื่นหัวใจ เป็นหนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยของผู้ป่วยโรคหัวใจ และทางออกเดียวในกรณีคลื่นหัวใจเสียหายอย่างรุนแรงและถูกทำลาย คือ การเปลี่ยนคลื่นหัวใจ

นักกีฬาหญิงวูซูของอิหร่าน ดาวรุ่งยอดเยี่ยมดวงใหม่ของโลก

หลังจากได้รับการโหวตจากสหพันธ์วูซูนานาชาติ ไคอาน่า ราฮิมิ จากอิหร่านได้รับการประกาศให้เป็นดาวรุ่งวูซูยอดเยี่ยมที่สุดในโลก

เมื่อสิ้นสุดการลงคะแนนสาธารณะหนึ่งเดือนเต็มอย่างเป็นทางการ เพื่อคัดเลือกผู้เล่นวูซูยอดเยี่ยมที่สุดประจำปี 2022 สหพันธ์วูซูนานาชาติได้ประกาศชื่อผู้ชนะในส่วนนี้อย่างเป็นทางการซึ่ง ไคอาน่า ราฮิมิ ตัวแทนสตรีดาวรุ่งยอดเยี่ยมของอิหร่านได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงด้วย โดยได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด ซึ่งเธอได้รับเลือกเป็นคนแรกในหมวดนี้ด้วยการชนะโหวตมากที่สุด และได้รับการเสนอชื่อให้เป็นดาวรุ่งหญิงในหมวดวูซูหญิงในปี 2565 เธอได้คะแนนโหวต 23,331 คะแนนในแบบสำรวจระหว่างประเทศ

คลังภาพทิ้งดงามของอิหร่าน





พาซาร์กาด (Pasargad) เมืองหลวงของอาณาจักรอะคีเมนิด (Achaemenid)
ในรัชสมัยของพระเจ้าไซรัสมหาราช (Cyrus the Great) ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองชีราส (Shiraz)
และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโก

ผู้จัดทำ: ฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตฯ
คุณสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประจำประเทศไทย ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก @IranInTh